



# BPP วางยุทธศาสตร์ธุรกิจ 5 ปี

## ■ อัปกำลังผลิตสู่ 5,300MW ■ เล็งแผนลงทุนตปท.



ภิธรณ  
ลิมปิยอม

นิวส์ คอนเน็คท์ – BPP วางแผนการดำเนินธุรกิจระยะ 5 ปี เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการลดต้นทุน พร้อมมองหาโอกาสขยายการลงทุนต่างประเทศ ส่งกำลังผลิตไฟฟ้าสู่ 5,300 เมกะวัตต์

นายภิธรณ ลิมปิยอม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบ้านปูเพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BPP เปิดเผยว่า แผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทในระยะ 5 ปี นับจากนี้ จะมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ [อ่านต่อหน้า 2 ▶](#)

**INSET** ผลงานหนักไว  
วางเป้ารายได้โต 20%  
ประมุลงานเข้าพอร์ต  
นิวส์ คอนเน็คท์ – INSET ตั้งเป้า  
รายได้ปี 64 เติบโต 15-20%  
ทำสถิติสูงสุดครั้งใหม่ ลุยประมุล  
งานรับกระแส New Normal  
หนุนผลงานขยายตัวต่อเนื่อง

นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) หรือ INSET เปิดเผยว่า บริษัทตั้งเป้าหมายรายได้ปี 64 เติบโต 15-20% ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยหนุนจากการระบาคของไวรัสโควิด-19 รอบใหม่ ทำให้กลุ่มพนักงานที่ต้องทำงานที่บ้านหรือเวิร์คฟอรัมไฮม มีความต้องการใช้ Cloud เพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งผู้ประกอบการหรือองค์กรต่างๆ มีความต้องการลงทุนขยาย Data Center มากขึ้น

ทั้งนี้บริษัทคาดว่าจะมีงาน Data Center และงานระบบโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม (งาน 5G) เพิ่มขึ้น โดยปัจจุบันมีงานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) จำนวนกว่า 2,460 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะรับรู้ได้เข้ามาในปี 64 ราว 800-900 ล้านบาท และที่เหลือจะทยอยรับรู้รายได้ถึงปี 65 [อ่านต่อหน้า 2 ▶](#)

# STEC โลงอก! รอดคมดาบป.ป.ช.

## เร่งปั้นผลงานเรียกศรัทธาพลท.

นิวส์ คอนเน็คท์-STEC เซลัน ป.ป.ช. ไม่ดำเนินคดีอาญา หลังหลักฐานไม่สมบูรณ์พอที่จะดำเนินคดี เร่งเดินหน้าดึงความเชื่อมั่นนักลงทุน วางเป้ารายได้วิ่งแตะ 3.8 หมื่นล้านบาท

นายภาคภูมิ ศรีธานี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STEC เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมดึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนกลับมาได้ [อ่านต่อหน้า 2 ▶](#)



KTB ร่วมกับ TFEX ร่วมพัฒนาบริการ

นายวิรินทร์บุญญาภรณ์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ร่วมกับ ดร.วินใจ ชาครพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ตลาดหลักทรัพย์ซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) หรือ TFEX พัฒนาบริการแลกเปลี่ยนตราขายวัน สำหรับผู้ซื้อขาย USD Futures (USD Futures on Blockchain) เชื่อมภาคธนาคารและตลาดทุนเข้าด้วยกันผ่านเทคโนโลยี Blockchain ครั้งแรกในประเทศไทย มุ่งหวังให้ผู้ประกอบการ SMEs ใช้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ลดความผันผวนของค่าเงิน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันกับ ตปท. อย่างยั่งยืน





**BPP**

การดำเนินงานและการบริหารต้นทุนของโรงไฟฟ้า เพื่อให้สามารถเดินเครื่องจ่ายไฟได้ตามเป้าหมาย นอกจากนี้ บริษัทจะเดินตามกลยุทธ์ Greener & Smarter เน้นการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว และโครงการที่ใกล้จะแล้วเสร็จ (Brownfield) ที่มีการใช้เทคโนโลยี High Efficiency, Low Emissions (HELE) เพื่อส่งมอบพลังงานไฟฟ้าที่สะอาดและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยปัจจุบันบริษัทกำลังศึกษาความ

เป็นไปได้ในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไปในประเทศที่กลุ่มบ้านปูดำเนินธุรกิจอยู่ เช่น สหรัฐฯ ซึ่งพิจารณาการลงทุนในรูปแบบกิจการร่วมค้า (Joint Venture) รวมไปถึงการหาพันธมิตรร่วมลงทุนซึ่งสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับขนาดของโรงไฟฟ้า โดยคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในครึ่งแรกของปีนี้

อย่างไรก็ตาม บริษัทพร้อมขยายกำลังผลิตจาก 2,856 เมกะวัตต์ (MW) ในปัจจุบัน สู่เป้าหมาย 5,300 เมกะวัตต์ภายในปี 68 ด้วย 3 ยุทธศาสตร์หลัก คือ การผนึกพลังร่วมภายในกลุ่มบ้านปู ใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางธุรกิจของบ้านปู (Banpu

Ecosystem) ในการเข้าถึงเทคโนโลยีฐานลูกค้า และลูกค้า การมองหาโอกาสการลงทุนในประเทศแถบเอเชีย-แปซิฟิกที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจ และมีความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูง โดยเน้นการลงทุนในโครงการที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วที่สามารถสร้างกระแสเงินสดทันที

นอกจากนี้ จะมีการผลักดันการเติบโตของธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีพลังงานผ่านการลงทุนในบ้านปู เน็กซ์ เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในตลาดใหม่ๆ และนำนวัตกรรมมาต่อยอดพัฒนากระบวนการผลิตไฟฟ้าของบ้านปู เพาเวอร์ต่อไป ●

**STEC**

ภายหลังจากที่ทาง คณะกรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้แจ้งผลการไม่ดำเนินคดีอาญากับบริษัท โดยก่อนหน้านี้ ป.ป.ช. ที่มีความผิดฐานเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนในการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อแลกกับการอนุญาตให้เรือลำเลียงชิ้นส่วนอุปกรณ์ก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากต่างประเทศเข้าเทียบท่าเทียบเรือในโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมที่อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อปี 62 ซึ่ง ป.ป.ช. พิจารณาแล้วเห็นว่าคดีมีพยานหลักฐานไม่สมบูรณ์พอที่จะดำเนินคดีอาญาฟ้องบริษัท พร้อมด้วยนายภาคภูมิ ศรีขำนิ กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ และนายราเชส กาเลีย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการส่วนงานปฏิบัติการ ทั้งนี้ บริษัทฯ เตรียมพร้อมการโรดโชว์



ภาคภูมิ ศรีขำนิ

ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด ในวันที่ 10 มี.ค.นี้ และหลังจากนั้นจะร่วมกับสถาบันรายอื่นๆ ต่อไป เพื่อหวังให้ข้อมูลแก่นักลงทุนเข้าใจโดยทั่วกัน

สำหรับภาพรวมธุรกิจในปี 64 บริษัทมั่นใจว่ารายได้จะอยู่ที่ 37,000 - 38,000 ล้านบาท เนื่องจากการรับรู้งานในมือ (Backlog) ที่มี

อยู่ประมาณ 100,000 ล้านบาท รวมทั้งในช่วงที่ผ่านมาบริษัทชนะการประมูลงานพร้อมหรือเห็นสัญญา มูลค่าประมาณ 10,000 ล้านบาท และยังมีแผนเข้าร่วมประมูลงานโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐทุกโครงการ โดยปีนี้คาดว่าจะมีงานทยอยออกมาคิดเป็นมูลค่าราว 300,000 - 400,000 ล้านบาท ●

**INSET**

นอกจากนี้ บริษัทยังคงเดินหน้าเข้าร่วมประมูลงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มงานในมือรอรับรู้รายได้ และมั่นใจว่าจากกระแส New Normal หลังการแพร่ระบาดโควิด-19 จะเป็นตัวแปรสำคัญที่ผลักดันธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่ง จากกระแส WFH และ 5G ทำให้ผู้ประกอบการจำเป็นต้องลงทุนด้านไอที เพื่อรองรับการใช้งานมากขึ้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในวันที่ 17 ก.พ.64 ที่ผ่านมา มีมติอนุมัติจ่ายเงิน



ศักดิ์ดิษฐ์ พุกกะณะสูต

ปันผลงวดผลการดำเนินงานปี 63 เป็นหุ้นในอัตรา 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผลจำนวนไม่เกิน 56 ล้านหุ้น และปันผลเป็นเงินสด

ในอัตรา 0.081 บาทต่อหุ้น กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 28 เม.ย.64 และจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นวันที่ 20 พ.ค.64 ●





# BBL จับมือ Gojek รุกบริการอีวอลเลต

นิวส์ คอนเน็คท์ – BBL ร่วมมือ Gojek นำร่องผ่านความร่วมมือในธุรกิจบริการอีวอลเลต ด้วยการเป็นช่องทางเติมเงินเข้า GoPay รองรับดิจิทัลไลฟ์สไตล์ของลูกค้า

นายพิพัฒน์ อัครสมงคล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL เปิดเผยว่า หนึ่งในความมุ่งมั่นสำคัญของธนาคาร ในฐานะ Regional Banking คือ การมองหาพันธมิตรที่มีศักยภาพโดดเด่นทั้งในระดับประเทศ และภูมิภาค เพื่อร่วมกันส่งมอบบริการที่ดียิ่งขึ้น ให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

โดยเฉพาะความร่วมมือด้านการพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถตอบโจทย์รูปแบบการใช้ชีวิตวิถีใหม่ยุค New Normal ได้อย่างสมบูรณ์ ขณะเดียวกันต้องสามารถสร้าง Business Advantage ให้พันธมิตรควบคู่ไปด้วย โดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการเงินสด (Cash Management) ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อต่อยอดความเป็นผู้นำด้าน Financial Solutions Provider ของธนาคารได้อย่างชัดเจน

ล่าสุด ธนาคารได้ขยายความร่วมมือกับ



Gojek แพลตฟอร์มออนไลน์ชั้นนำของภูมิภาค โดยร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยี Bill Payment 2Way เพื่อเป็นช่องทางเติมเงินเข้า GoPay ซึ่งเป็นกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์บนแพลตฟอร์ม Gojek ได้แบบ Real time ผ่าน Bangkok Bank Mobile Banking ทำให้หลังจากเติมเงินและทำการยืนยันตัวตนแล้วลูกค้าจะสามารถชำระค่าบริการต่างๆ ภายในแพลตฟอร์ม Gojek ได้ทันที

ทั้งนี้ การต่อยอดธุรกิจร่วมกับพันธมิตรที่มีความแข็งแกร่งด้านเทคโนโลยี และยังมี

ระบบปฏิบัติงานที่มีศักยภาพสูง จะช่วยเพิ่มความสามารถในการรองรับความต้องการใช้งานได้มากยิ่งขึ้น ทำให้ธุรกิจสามารถส่งมอบบริการที่มีประสิทธิภาพให้แก่ลูกค้า สร้างความพึงพอใจในการใช้งานและเติมเต็ม Digital Experience ที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ในปัจจุบัน ซึ่งกำลังขับเคลื่อนไปสู่ยุคสังคมไร้เงินสด รวมทั้งสะท้อนถึงความร่วมมือกันของภาคธุรกิจในการเป็นผู้ช่วยขับเคลื่อน Digital Financial Ecosystem ให้มีความสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นด้วย

## ภาพข่าว



### ▶ กลุ่ม ปตท. มอบชุดอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รับมอบชุดอุปกรณ์พร้อมระบบตรวจวัดอุณหภูมิและควบคุมห่วงโซ่ความเย็น เพื่อประกันคุณภาพการจับเก็บและขนส่งวัคซีนโควิด-19 จำนวน 2,000 ชุด มูลค่า 10,000,000 บาท จาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดย นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทั้งนี้ ชุดอุปกรณ์และระบบตรวจวัดอุณหภูมิและควบคุมห่วงโซ่ความเย็น จะแสดงผลแบบเรียลไทม์ เพื่อให้มั่นใจว่าการจับเก็บวัคซีนได้มาตรฐานทุกขั้นตอน และคงคุณภาพได้ดี

### ▶ หยวนต้าคว้า 2 รางวัล ด้าน Finance Solutions และ AI

บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด คว้า 2 รางวัล ด้าน Business Service สาขา Finance Solutions และด้าน Technology Award สาขา Artificial Intelligence (AI) ในงาน TICTA Awards 2020 ซึ่งจัดโดยสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) เพื่อประกาศผลการประกวดซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ Thailand ICT Awards 2020 (TICTA 2020) ภายใต้แนวคิด “Digitalization for New Normal”

